



VŨ THƯ

Nỗ lực xây dựng chi bộ kiểu mẫu

Việc triển khai xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu trong Đảng bộ huyện Vũ Thư thời gian qua được các cấp ủy, tổ chức đảng thực hiện nghiêm túc, sát thực tiễn, quyết tâm tạo bút phá trong năm 2024.



Đảng viên Chi bộ tổ dân phố Minh Hưng, thị trấn Vũ Thư tích cực sử dụng phần mềm "Sổ tay đảng viên điện tử".

Tăng gắn kết, đồng lòng giữ quê

Đoạn đường từ đường ĐH.09 đi xóm Thái Ninh trên địa bàn thôn Hội, xã Song Lăng trước đây nhỏ hẹp, các phương tiện đi lại khó khăn. Sau khi có chủ trương, Chi bộ thôn đã họp bàn đưa ra các giải pháp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên và các đoàn thể của thôn trong việc tuyên truyền, vận động để người dân thấy rõ được lợi ích của việc nâng cấp, mở rộng đường. Các gia đình đã tự nguyện phá dỡ hơn 100m tường bao, hiến hơn 400m² đất để mở rộng đường. Theo bà Đỗ Thị Châu, Bí thư Chi bộ thôn: Đây là 1 trong 3 nội dung chính Chi bộ đảng ký xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu năm 2024. Ngoài nâng cấp, mở rộng đoạn đường từ đường ĐH.09 đi xóm Thái Ninh, chúng tôi còn huy động xã hội hóa xây dựng xong nhà tiếp nhận tại khu vực nghĩa trang mới quy hoạch theo tiêu chí nông thôn mới, đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp. Chi bộ thôn Hoàng Xá, xã Nguyễn Xá được công

nhận đạt chi bộ kiểu mẫu năm 2023, hiện cán bộ, đảng viên trong Chi bộ đang tập trung giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được. Ông Nguyễn Thái Hòa, Bí thư Chi bộ thôn cho biết: Chi bộ duy trì nghiêm nền nếp sinh hoạt hàng tháng, trong sinh hoạt luôn khuyến khích các đảng viên phát biểu ý kiến xây dựng nghị quyết, nhờ vậy nghị quyết được xây dựng sát thực tế, tính khả thi cao. Đối với nội dung đăng ký xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu, Chi bộ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia vệ sinh môi trường, xây dựng khu dân cư sáng, xanh, sạch, đẹp; tổ chức nhiều buổi sinh hoạt chuyên đề thảo luận, bàn bạc, đưa ra các giải pháp để triển khai thực hiện. Hiện nay, địa phương duy trì hiệu quả tổ tự quản thu gom rác thải; giao các đoàn thể của thôn phụ trách vệ sinh các tuyến đường, trồng và chăm sóc cây xanh hai bên đường; huy động nhân dân tham gia tổng vệ sinh môi trường khu dân cư vào ngày 24 hàng tháng; tổ chức vệ

sinh khu vực nghĩa trang nhân dân của thôn. Ngoài ra, thôn còn thực hiện tốt công tác xã hội hóa huy động hơn 1 tỷ đồng lắp đặt hệ thống điện trang trí, điện chiếu sáng, xây dựng cổng làng và một số công trình phúc lợi khác.

Nhân lên các chi bộ kiểu mẫu

Theo ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy xã Song Lăng: Năm 2023, Đảng ủy xã lựa chọn 2 chi bộ xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu cả 2 chi bộ đều đạt. Năm 2024, chúng tôi tiếp tục lựa chọn 3 chi bộ thôn để tập trung chỉ đạo xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu. Trong quá trình thực hiện, Đảng ủy xã phân công các đồng chí Đảng ủy viên phụ trách chi bộ theo dõi và chỉ đạo trực tiếp; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các chi bộ thực hiện bảo đảm đúng nội dung các tiêu chí, phân đấu cuối năm nay cả 3 chi bộ đều được công nhận kiểu mẫu.

Bà Phạm Thị Hồng Nhung, Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy Vũ Thư cho biết: Năm 2024, toàn huyện có 83 chi bộ được lựa chọn xây

dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu. Rút kinh nghiệm 2 năm 2022 - 2023, số lượng chi bộ đạt kiểu mẫu trong Đảng bộ huyện còn thấp (17 chi bộ), chất lượng xây dựng mô hình ở nhiều chi bộ chưa cao. Vì vậy, năm nay Ban Tổ chức Huyện ủy tham mưu Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các nội dung về xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu; nâng cao ý thức trách nhiệm, tự giác học tập, tu dưỡng, rèn luyện, thực hiện tốt nhiệm vụ của đảng viên, chỉ ủy, bí thư chi bộ, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh. Cấp ủy các cấp thường xuyên chỉ đạo, giám sát, kiểm tra việc xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu; phân công cấp ủy viên phụ trách chi bộ để nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện. Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đảng cho các đồng chí bí thư chi bộ, trong đó có nội dung xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu, về phương pháp và cách thức thực hiện các nội dung, tiêu chí xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu sao cho hiệu quả. Hướng dẫn, chỉ đạo các chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở đăng ký nội dung kiểu mẫu trên tinh thần sát thực tiễn cơ sở, phát huy được lực thế của chi bộ để dễ thực hiện, dễ nhận diện và dễ kiểm tra, đánh giá. Thời gian tới, Ban Tổ chức Huyện ủy sẽ tăng cường kiểm tra, đôn đốc đối với các chi bộ đăng ký xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu và các đảng ủy cơ sở để bảo đảm theo đúng nội dung đã đăng ký nhằm đạt được hiệu quả cao nhất trong xây dựng mô hình chi bộ kiểu mẫu.

ĐÀO QUYỀN

Tác phẩm tham gia giải Búa liềm vàng lần thứ IX - năm 2024.

KỶ NIỆM NGÀY TRUYỀN THỐNG CÔNG AN NHÂN DÂN VIỆT NAM 19/8

Lập chiến công đảng Đảng

Tiến bước dưới lá cờ vinh quang của Đảng, phát huy truyền thống anh hùng của Công an nhân dân Việt Nam, trải qua 79 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng Công an tỉnh Thái Bình sắt son lời thề với dân, với Đảng, nêu cao tinh thần cách mạng, vượt mọi khó khăn, thử thách, lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc.



Công an tỉnh ra quân bảo đảm an ninh trật tự.

Luôn đồng hành, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh, Công an tỉnh đã chủ động triển khai các biện pháp công tác quản lý xuất cảnh, nhập cảnh và cư trú của người nước ngoài, bảo đảm giữ vững an ninh trật tự (ANTT) phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và công tác đối ngoại của tỉnh. 6 tháng đầu năm 2024, đơn vị đã thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước, ngoài hơn 2.000 người nước ngoài đang được quản lý cư trú và làm việc trên địa bàn tỉnh, đã có 540 đoàn với gần 1.700 lượt người nước ngoài nhập cảnh vào địa bàn vì mục đích thương mại, làm việc tại các cơ quan, doanh nghiệp; phát hiện và xử phạt vi phạm hành chính 18 vụ, 28 đối tượng vi phạm quy định về xuất nhập cảnh. Cùng với đó, đơn vị đã rà soát, cắt giảm 30% thời gian giải quyết đối với 9/10 thủ tục hành chính và đề xuất phương án đơn giản hóa biểu mẫu kê khai đối với 4 thủ tục hành chính liên quan đến người nước ngoài.

thường xuyên tổ chức tuần tra, đấu tranh, phòng ngừa các loại tội phạm, tuyên truyền, vận động thanh niên liên Công giáo thực hiện lối sống lành mạnh, tránh xa tệ nạn xã hội...

Với phương châm "Xây dựng Công an Thái Bình thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại", thời gian qua, các đơn vị, lực lượng Công an tỉnh Thái Bình đã phát huy truyền thống đoàn kết, khắc phục khó khăn, mưu trí, dũng cảm, đổi mới toàn diện, tham mưu có hiệu quả cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo công tác bảo đảm ANTT, cũng cố vững chắc thể trận an ninh nhân dân, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, các điểm nóng, phức tạp

về ANTT. 6 tháng đầu năm 2024, Công an tỉnh đã tập trung nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu, báo cáo đề xuất cấp ủy, chính quyền các cấp tăng cường công tác bảo đảm ANTT và xây dựng lực lượng công an. Chủ động nhận diện, tổ chức phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, tạo chuyển biến tích cực về trật tự xã hội, tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 90,7%, trọng án đạt 100%. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về ANTT được tăng cường. Kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc Đề án 06, cung cấp dịch vụ công trực tuyến chuyển biến tích cực, tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công trực tuyến đạt 99,12%. Toàn tỉnh đã cấp hơn 1,7 triệu

thẻ căn cước công dân, thu nhận gần 1,5 triệu hồ sơ, kích hoạt gần 1 triệu tài khoản định danh điện tử. Lực lượng công an đã phát hiện, xử lý 75.498 trường hợp vi phạm trật tự, an toàn giao thông, phạt tiền hơn 204 tỷ đồng. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được đẩy mạnh với việc thành lập 1.007 tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở, thu hút sự tham gia của hơn 3.200 thành viên, đồng thời duy trì hiệu quả 4.964 mô hình tự quản các cấp... Các mặt công tác tham mưu, xây dựng lực lượng, hậu cần, kiểm tra, giám sát được bảo đảm, công tác chuyển đổi số được quan tâm, đạt được những kết quả quan trọng, nhiều chỉ tiêu công tác đạt và vượt tiến độ đề ra...



Công an xã Quỳnh Hoàng (Quỳnh Phụ) giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

MINH HƯNG

PHÁT HUY TINH THẦN...

(Tiếp theo trang 1)

chịu hậu quả nặng nề nhất nên nhân dân ai cũng cảm hơn, oán hận, muốn vùng lên đấu tranh giành chính quyền. Tôi và nhiều thanh niên tiên tiến của địa phương đã tham gia phong trào Việt Minh với mong muốn giải phóng chính mình, giải phóng cho đồng bào. Những ngày đầu tháng 8/1945, khí thế khởi nghĩa đã sục sôi ở nhiều nơi, dẫn chúng tham gia biểu tình thị uy, hô vang các khẩu hiệu: "Việt Minh vạn tuế!", "Việt Nam độc lập vạn tuế!" ở khắp các làng xã. Với vai trò Bí thư Thanh niên cứu quốc xã Thái Công (nay là xã Vũ Công, huyện Kiến Xương), Trưởng ban Tuyên truyền xã, tôi đã vận động hàng trăm người dân kéo về vây quanh phủ lý Kiến Xương ngày 21/8/1945. Chỉ sau mấy phát súng hiệu, đoàn người đã kéo vào tịch thu toàn bộ súng đạn, hồ sơ, niêm phong công sở, đồng thời biến phủ lý thành trụ sở Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời của Kiến Xương.

Năm nay 92 tuổi nhưng ông Nguyễn Như Ngô, thôn Đê Quang, xã Nguyễn Xá

(Đồng Hưng) vẫn minh mẫn kể lại khí thế sục sôi của những ngày từ lịch sử tháng 8/1945. "Lúc ấy tôi 13 tuổi, tham gia Đội Thiếu nhi cứu quốc, nói đến Việt Minh còn chưa biết gì nhưng rất cảm ghét bọn cường hào ác bá trong làng. Người dân ai cũng ý thức cách mạng tốt, đều tham gia khởi nghĩa, hết mít tinh, biểu tình trong làng, trong xã rồi tiến về phủ Tiên Hưng giành chính quyền, hô vang các khẩu hiệu: "Đã đảo để quốc, đã đảo phong kiến!", "Ung hộ Việt Minh!". Không có lực lượng vũ trang, nhân dân chỉ cầm gậy gộc, giáo mác nhưng bình lính và nhạ lại đã sợ hãi xin hàng" - ông Ngô kể lại.

Qua kỷ ức của những nhân chứng và lật lại những trang sử hào hùng của Đảng bộ tỉnh, mỗi người dân Thái Bình đều tự hào về truyền thống yêu nước của quê hương, tinh thần quả cảm của các thế hệ đi trước. Cách đây 79 năm, tháng 8/1945, nhân dân khắp nơi trong tỉnh muốn vùng lên đập tan xiềng xích của thực dân, phong kiến, tay sai. Mặc dù chưa nhận được mệnh lệnh khởi nghĩa của Trung ương

nhưng nhận thấy thời cơ cách mạng đã chín muồi, chiều ngày 18/8/1945, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp bàn kế hoạch và quyết định khởi nghĩa trong toàn tỉnh với mục tiêu chiếm các phủ huyện trước rồi tập trung lực lượng các địa phương kéo lên thị xã Thái Bình giành chính quyền. Cuộc khởi nghĩa giành chính quyền nổ ra đầu tiên và giành thắng lợi ở Thái Ninh đã cổ vũ quần chúng khắp nơi trong tỉnh nổi dậy. Chỉ trong 6 ngày, từ 18 - 23/8/1945, chính quyền từ tỉnh, huyện đến các làng xã ở Thái Bình đã về tay nhân dân. Sáng ngày 25/8/1945, khoảng 1 vạn quân chúng ở thị xã Thái Bình và đại biểu quần chúng các phủ huyện đã về để mít tinh lớn tại thị xã để chào mừng Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời và Tỉnh bộ Việt Minh ra mắt nhân dân. Thắng lợi của cuộc khởi nghĩa giành chính quyền tháng 8/1945 đánh dấu bước ngoặt vĩ đại của phong trào đấu tranh cách mạng ở Thái Bình dưới sự lãnh đạo của Đảng. Cùng với nhân dân cả nước, từ đây, nhân dân Thái Bình bước vào kỷ nguyên độc lập, tự do - đánh dấu sự thay đổi tích cực chưa từng có ở mỗi con người, trong từng gia đình và toàn xã hội.

Vững bước đi lên

79 năm qua, Đảng bộ và nhân dân Thái Bình luôn vững tin theo Đảng, đoàn kết một lòng, vượt qua khó khăn, xây dựng quê hương, đất nước giàu mạnh. Qua gần 4 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức song cấp ủy, chính quyền các cấp trong tỉnh đã có nhiều đổi mới trong tư duy, sáng tạo trong cách làm, tập trung xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; kiên trì tháo gỡ những "nút thắt", "điểm nghẽn", tạo đột phá đưa Thái Bình chuyển mình mạnh mẽ trên con đường công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân 3 năm 2021 - 2023 đạt 8,18%; 6 tháng đầu năm 2024 tăng 7,96% (đứng thứ 7 vùng đồng bằng sông Hồng và đứng thứ 16 cả nước). Để phá thế "ốc đảo" - 3 mặt giáp sông, một mặt giáp biển, Thái Bình đã huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng nhiều cây cầu, tuyến giao thông kết nối với các tỉnh, thành phố duyên hải Bắc Bộ; xây dựng hạ tầng các khu, cụm công nghiệp; xây dựng Khu kinh tế thành

trọng điểm, động lực phát triển kinh tế của tỉnh, tạo được niềm tin, sức hấp dẫn thu hút nhiều nhà đầu tư có uy tín trong và ngoài nước. Tổng vốn đầu tư đăng ký trên địa bàn giai đoạn 2021 - 2023 đạt 153.011 tỷ đồng, tăng 3,5 lần so với giai đoạn 2016 - 2020; trong đó, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt trên 4,1 tỷ USD, cao hơn tổng số vốn FDI của tỉnh từ năm 2020 trở về trước. 6 tháng đầu năm 2024, thu hút vốn đầu tư của tỉnh đạt 7.769,9 tỷ đồng, gấp 2,2 lần so với cùng kỳ năm 2023; trong đó, vốn FDI đạt 232 triệu USD, gấp 5,7 lần so với cùng kỳ năm 2023.

Trên bước đường đổi mới, các miền quê của Thái Bình đang có sự đổi thay tích cực. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên. Toàn tỉnh giờ không còn hộ đói, hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều giảm còn 1,87%. Đến nay Thái Bình có 1 xã nông thôn mới kiểu mẫu, 34 xã nông thôn mới nâng cao. Nhân dân vui mừng, phấn khởi trước sự đổi thay rõ nét của quê hương. Đường làng, ngõ xóm được bê tông rộng rãi; trường học, trạm y tế được đầu tư khang trang; nhà văn hóa thôn được xây dựng kiên cố, là nơi hội

hợp, tổ chức các hoạt động cộng đồng cho nhân dân... Những ngôi nhà tranh vách đất, nhà cấp bốn xập xệ, xuống cấp đã được thay thế bằng những ngôi nhà mái bằng, nhà cao tầng, 100% người dân nông thôn được sử dụng nước sạch.

Không chỉ bày tỏ tin tưởng tuyệt đối vào đường lối lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, nhân dân còn thể hiện rõ quyết tâm phát huy tinh thần đoàn kết, tiếp tục chung sức đồng lòng xây dựng và phát triển quê hương. Bà Phạm Thị Cọn, thôn Cam Mỹ, xã An Ấp

(Quỳnh Phụ) phấn khởi chia sẻ: Đời sống người dân nông thôn giờ sướng gấp trăm lần trước kia, được thụ hưởng các tiện ích không khác gì thành phố. Vì vậy, khi xã có chủ trương mở rộng đường giao thông trong thôn, gia đình tôi đã tự nguyện phá dỡ toàn bộ tường bao dài hơn 10m, hiến đất phục vụ giải phóng mặt bằng. Giờ đây đường làng, ngõ xóm được mở rộng, ô tô vào đến tận sân, bà con đi lại thuận tiện ai cũng phấn khởi.

Kỷ niệm 79 năm Cách mạng Tháng Tám là dịp

mỗi người dân Việt Nam ôn lại trang sử hào hùng và chói lọi của dân tộc, phát huy hào khí và những thành quả của cuộc cách mạng "long trời, lở đất", càng tự hào, thêm quyết tâm và ý chí hành động xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng. Trong âm vang của bản hùng ca chiến thắng, Đảng bộ và nhân dân Thái Bình nguyện phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, viết tiếp bản hùng ca trong thời đại mới.



Trường Tiểu học Đông Sơn (Đông Hưng) chú trọng đổi mới phương pháp dạy và học.